

เครื่องสำอางจากสาเกญี่ปุ่น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ สกินแคร์ที่ทำมาจากเหล้าสาเกญี่ปุ่น กำลังเป็นที่นิยม และโด่งดังเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสาเกญี่ปุ่นนั้นอุดมไปด้วยกรดอะมิโน ที่สามารถสร้างคอลลาเจนให้แก่ผิวพรรณของเราได้เป็นอย่างดี จึงมีการนำสาเกญี่ปุ่นมาผสมกับเครื่องสำอาง โดยจุดประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายหลักนั้นก็คือ กลุ่มผู้หญิงที่ชอบผลิตภัณฑ์สินค้าที่สกัดจากธรรมชาติ และไม่มีสารเคมีผสม อีกทั้งการนำสาเกญี่ปุ่นมาใช้ผสมกับเครื่องสำอางนั้น ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วย



ที่มาของภาพ : <https://matome.naver.jp/odai/2142621081142500001/2142621264043892403>

ผลิตภัณฑ์มาสก์หน้าญี่ปุ่นโคเซ (KOSÉ) ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่า “Clear Turn” เป็นผลิตภัณฑ์มาสก์หน้าที่ใช้น้ำแร่ออนเซ็นมาเป็นส่วนผสม กับข้าวที่ได้มาจากการหมักทำเหล้าสาเกญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นของผิว ทำให้ผิวหน้าสดใส และนุ่มนวลอย่างเป็นธรรมชาติ 1 ของ มีทั้งหมด 7 แผ่น จำหน่ายในราคา 400 เยน (หรือประมาณ 130 บาท) โดยจะเริ่มทำการจำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย ออสเตรเลีย ฯลฯ



ที่มาของภาพ : <http://www.kose.co.jp/company/ja/content/uploads/2017/11/2017110104.pdf>

ในส่วนของบริษัท นิฮงซากาจิ จำกัด บริษัทผลิตเหล้าสาเกที่มีชื่อเสียงในเขตนิชิโนมิยะ จังหวัดเฮียวโกะ ก็ได้เริ่มทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสาเกญี่ปุ่น โดยผลิตออกมามีจำนวนจำกัดแค่เพียง 5,000 กระปุกเท่านั้น นั่นก็คือ “Komenuka Bijin” โน้ตครีมบำรุงผิวหน้า ผสมสารสกัดจากยีสต์สาเกญี่ปุ่น กรดอะมิโนในสาเก ผงทองคำ และรังนก ส่วนผสมดังที่กล่าวมานี้ เป็นส่วนผสมที่มีคุณค่า และมีราคาสูง โดยจะเปิดจำหน่ายเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น 30 กรัม จำหน่ายอยู่ที่ราคา 32,400 เยน (หรือประมาณ 10,700 บาท)



米ぬか美人史上最高の
うるおいをぜひお確かめください。

ที่มาของภาพ : <http://shop.nihonsakari.co.jp>

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

สมัยก่อน บริษัทผลิตเหล็กเสาเข็มญี่ปุ่นหลายๆ บริษัทนั้น ไม่ได้ทำการผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของเสาเข็มญี่ปุ่นออกมาจำหน่ายเป็นหลัก เป็นเพียงแค่การทดลองการผลิต และจำหน่าย เนื่องจากบริษัทกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนัง และด้านการตลาด แต่หลังจากที่ได้มีการศึกษา และค้นคว้าเป็นอย่างดีแล้ว บริษัทพบว่าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของเสาเข็มญี่ปุ่นนั้น ปลอดภัย และช่วยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถทำอะไรให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นได้มาก ทำให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางในประเทศญี่ปุ่นหลากหลายบริษัทนั้น หันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำจากเสาเข็มญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น

ที่มาข่าว หนังสือพิมพ์ Nikkei MJ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ข้อคิดเห็น

ปัจจุบัน เครื่องสำอางมีมากมายหลายชนิด และจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วต้องซื้อเครื่องสำอางติดกลับไป ไม่ว่าจะเป็นของฝากญาติพี่น้องมิตรสหายก็ดี หรือจะใช้เองก็ดี

เนื่องจากเครื่องสำอางนั้นมีให้เลือกมากมายหลากหลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด หากพูดถึงประเทศญี่ปุ่น เชื่อว่าหลายๆ ท่านอาจจะนึกถึงเหล็กเสาเข็ม ดังนั้นบริษัทในประเทศญี่ปุ่นจึงได้คิดค้นเครื่องสำอางออกมาใหม่โดยใช้สิ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศตัวเอง ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้านำมาพัฒนาให้สินค้ามีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นในตลาดญี่ปุ่น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านสมุนไพร ข้าว ผัก หรือผลไม้ ถ้านำมาเป็นส่วนประกอบ และพัฒนาคุณภาพสินค้า หรือคิดค้นเพื่อเกิดการผลิตสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีจากประเทศไทยแล้ว อาจทำให้ผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความโดดเด่นและความน่าสนใจในตัวของสินค้า

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา

Thai Trade Center, Osaka
Bangkok Bank Bldg. 8F., 1-9-16
Kyutaro-machi, Chuo-ku,
Osaka 541-0056 JAPAN

Phone: +81 6 6262 4418
Fax : +81 6 6271 1053
e-Mail : ttcosaka@thaitrade.jp

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000